



คำสั่ง โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ที่ ๑๖๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทย โดยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติใช้为我们เอง เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอแต่งตั้งครูเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นายมนูญ	ชัยสูงเนิน	ผู้อำนวยการโรงเรียน
---------	------------	---------------------

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ดูแล กำกับติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรม

๒. คณะกรรมการดำเนินการ

นางสาวประภาสิริ	ด้วงเงิน	ประธานกรรมการ
นางประไพ	อ่อนสลุง	รองประธานกรรมการ
นางอาจารย์	จิตต์สว่าง	กรรมการ
นางสาวศิริินภา	เต็มสูงเนิน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนดำเนินการ ติดตามประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ในขณะดำเนินการ

๓. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง

นายอุทัย	ไชยสงโท	ประธานกรรมการ
นายสุนทร	จิตต์สว่าง	รองประธานกรรมการ
นายอรรถกร	จันทร์เทวี	กรรมการ
จำสืบทวีธนพงษ์	วรรณมาตย์	กรรมการ
นายเสกสรร	แสงแก้ว	กรรมการ
นายเอกสิทธิ์	เอื้อสลุง	กรรมการ
นายฤทธินันท์	ห่อคนดี	กรรมการ
นายชลเทพ	สมัครการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม ดูแลเครื่องเสียง และควบคุม ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ

**๕. คณะกรรมการบันทึกภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม**

นายศุภณัฐ	แสงสงฆ์	ประธานกรรมการ
นายจตุชัย	นันท์วิชิต	รองประธานกรรมการ
เด็กหญิงฐิตาพร	บุญพันธ์	กรรมการ
นายทรงวัชร	พงษ์ดี	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆในการทำกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการรายงานการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน

**๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ**

นางสาวศรินภา	เต็มสูงเนิน	ประธานกรรมการ
นายกฤษณ์	โคตรเพชร	รองประธานกรรมการ
นายกนกพล	พละโพธิ์	กรรมการ
นายเฉลิมชัย	พิ่งดี	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ**

ระดับชั้น ม.ต้น

นางอาจารย์	จิตต์สว่าง	ประธานกรรมการ
นางชญาภา	พิ่งสุข	รองประธานกรรมการ
นางรัตนาวลี	ชูเมือง	กรรมการ
นางเบญจางค์	เจริญสุข	กรรมการ
นางประไพ	อ่อนสลุง	กรรมการและเลขานุการ

ระดับชั้น ม.ปลาย

นางประไพ	อ่อนสลุง	ประธานกรรมการ
นางพยอม	ไชยสงโท	รองประธานกรรมการ
นางนิตยา	วงศ์จันทร์	กรรมการ
นางบุญเรือน	หาลาภ	กรรมการ
นางอาจารย์	จิตต์สว่าง	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดคัดลายมือของนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด

**๘. คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงในวรรณคดี**

นายชลเทพ	สมัครการ	ประธานกรรมการ
นางสาวสุมิตรา	ด้วงหิรัญ	รองประธานกรรมการ
นางสาววันดี	แววสว่าง	กรรมการ
นางสาวอชิรญาณ์	ณ ศิริ	กรรมการ
นายกฤษณ์	โคตรเพชร	กรรมการ
นางสาวบุญยพูน	ประสมสุข	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ตัดสินการประกวดการแข่งขันร้องเพลงในวรรณคดีของนักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย

๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม

นางประไพ	อ่อนสลุง	ประธานกรรมการ
นางเทพสุดา	เมฆวิสัย	รองประธานกรรมการ
นางสาวเปมิกา	สุขใจ	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	ครูเกษตร	กรรมการ
นางสาวประภาสรี	ดวงเงิน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม หาแบบฝึกหัด ตรวจกระดาษคำตอบและตัดสินการแข่งขัน

๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันใบคำจากสำนวนไทย ประกอบด้วย

นางสาวประภาสรี	ดวงเงิน	ประธานกรรมการ
นางสาวพิริยาตะวัน	วิชานันชนะกิจ	รองประธานกรรมการ
นางสาวสุธามาศ	หวังถ้ำกลาง	กรรมการ
นางสาวพรรณวรท	ศิริมากร	กรรมการ
นางสาวศิริินภา	เต็มสูงเนิน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ใบคำจากสำนวนที่กำหนดให้ และตัดสินการประกวด ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย

๑๑. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม เขียนอย่างไร...เขียนให้ถูก (เขียนตามคำบอก)

นางสาวประภาสรี	ดวงเงิน	ประธานกรรมการ
นางสุรียรัตน์	แวสว่าง	รองประธานกรรมการ
นางสาวอนงค์	วงศมณี	กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา	ชัยภา	กรรมการ
นางสาวศิริินภา	เต็มสูงเนิน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันการเขียนตามคำบอก และตัดสินการแข่งขัน

๑๒. คณะกรรมการจัดการแสดง

นางสาวพัชรินทร์	ครูเกษตร	ประธานกรรมการ
นางสาวบุญยหนูน	ประสมสุข	รองประธานกรรมการ
นางสาวอชิรญาณ์	ณ ศิริ	กรรมการ
นางสาวอุษณีย์	ทับทิมทอง	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมการแสดง ดูแลการแต่งกายของนักแสดง ซ้อมการแสดงของนักเรียน และการแสดงดนตรี

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร และจัดหารางวัล

นางสาวศิริินภา	เต็มสูงเนิน	ประธานกรรมการ
นางสาวทักษญา	เจริญเวช	รองประธานกรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์	เที่ยงบุตร	กรรมการ
นางสาวรุ่งนภา	ชัยภา	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดพิมพ์เกียรติบัตร และจัดหารางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวประภาสรี	ดวงเงิน	ประธานกรรมการ
นางเทพสุดา	เมฆวิสัย	รองประธานกรรมการ
นางสาวพิริยาตะวัน	วิชานันชนะกิจ	กรรมการ
นางสาวศิริินภา	เต็มสูงเนิน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนำผลการประเมินสรุปต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อ  
ทางราชการสืบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายมนูญ ชัยสูงเนิน)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ตารางการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่/เวลา
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑	กิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ต้น	เวทีสูฝึน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
	- กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย	ห้องศรีจำปา เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑	กิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ปลาย	เวทีสูฝึน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
	กิจกรรมการแข่งขันเขียนอย่างไร...เขียนให้ถูก (เขียนตามคำบอก) ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย	ห้องศรีจำปา เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	กิจกรรมการแข่งขันใบ้สำนวน ระดับชั้น ม.ต้น	เวทีสูฝึน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
	กิจกรรมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ม.ปลาย	ห้องศรีจำปา เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑	กิจกรรมการแข่งขันใบ้สำนวน ระดับชั้น ม.ปลาย	เวทีสูฝึน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
	กิจกรรมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ม.ต้น	ห้องศรีจำปา เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	- กิจกรรมการอ่านกลอนสุคติวันภาษาไทย แห่งชาติ - อ่านประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ - กิจกรรมการแสดงรีวิว ประกอบเพลง ม.๔/๒ - กิจกรรมการแสดงละคร ม.๕/๑ - กิจกรรมการใช้วีร็องเพลงในวรรณคดีของ นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด - มอบของรางวัล	เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๔๐ น. ณ หอประชุม

หมายเหตุ ตารางการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม



เวลา ๑๓.๐๐ น.	นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม
เวลา ๑๓.๓๐ น.	พิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
เวลา ๑๓.๔๕ น.	กิจกรรมการอ่านกลอนสุคติ และประวัติวันภาษาไทย
เวลา ๑๔.๐๐ น.	กิจกรรมการแสดงรีวิวประกอบเพลง ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
เวลา ๑๔.๑๐ น.	โชว์ร้องเพลงในวรรณคดี ของนักเรียนที่ชนะเลิศระดับชั้น ม.ต้น จำนวน ๓ ชุด
เวลา ๑๔.๒๐ น.	กิจกรรมการแสดงละคร ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
เวลา ๑๔.๔๐ น.	โชว์ร้องเพลงในวรรณคดี ของนักเรียนที่ชนะเลิศ จำนวน ๒ ชุด
เวลา ๑๕.๑๕ น.	มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรมวันภาษาไทย / พิธีปิด